

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับรายงานจากบริษัท ลีอกซ์บิท จำกัด (มหาชน) (“LOXBIT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ระบบ CLOUD จากบริษัท ลีอกซ์เลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด (“LAH”) ซึ่งบริษัทร่วมของ บริษัท ลีอกซ์เลย์ ไรร์เลส จำกัด (มหาชน) (“LW”) บริษัทย่อยของบริษัท ในราคา 76 ล้านบาท ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อ : บริษัท ลีอกซ์บิท จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท ลีอกซ์เลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : LOXBIT เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 LAH เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมที่ถือหุ้นโดย LW ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : LOXBIT ที่ระบบ CLOUD จาก LAH ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ LW ดังนั้น รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันพ.ศ. 2546

ขนาดของรายการ : มูลค่ารายการเท่ากับ 76 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 0.03%แต่น้อยกว่า 3%ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง : 1. นายวสันต์ ชาติกวนิช กรรมการของ LOXBIT, LW และ LAH  
2. นายทองใหญ่ จันทนวัลย์ กรรมการของ LW และ LAH  
(กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงในวาระเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้)

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของ LOXBIT

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ LOXBIT จากการขยายขอบเขตการให้บริการ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท : การลงทุนซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว LOXBIT จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างผลกำไรได้ในอนาคต

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -ไม่มี-  
ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ  
บริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมุ่มพุกทรัพย์)  
เลขานุการบริษัท